



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รมค้าน ศธ.-สพฐ.ยื่นกรณชื้อตำราหลักสูตรเก่าท้งๆที่รู้ ปีหน้าทุกโรงใช้แบบใหม่ จ้"จรินทร์"ทบทวนใหม่

ผู้ปกครอง-ผอ.โรงเรียน-คณะครุศาสตร์รรมแห่ค้าน ชื้อตำราหลักสูตรเก่าท้งๆที่รู้ ปีหน้าทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ จ้"จรินทร์"ทบทวนใหม่ ให้ค่านึงถึงนักเรียน 10 ล้านคนด้อยคุณภาพ ด้านประธานเครือข่ายพ่อแม่ เยาวชน แฉแบบเรียนอาชีวะก็คุณภาพต่ำ

พท.พญ. กมลพรรณ ชิวพันธ์ศรี ประธานเครือข่าย พ่อแม่ เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ยังคงออกมาเปิดโปงอย่างต่อเนื่อง ภายหลั นักวิชาการหรือ เครือข่ายผู้ปกครองขยับค้านนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ในกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สั่งการโรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนเฉพาะตามหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2544 แจกนักเรียนใช้เรียนในปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นปีนาร่องการใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ในกว่า 6,000 โรงเรียน และใช้จริงทุกโรงเรียนกว่า 30,000 โรงเรียน ในปีการศึกษาถัดไป เนื่องจากเห็นว่า มีเนื้อหาเก่า ล้าสมัย บางส่วนไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะจะให้นักเรียนใช้ต่อไป เพราะจะทำให้ นักเรียนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆ จากหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ที่สำนักพิมพ์ต่างๆ พรอมพิมพ์ออกมาใช้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่จะถึงนี้ อีกทั้ง จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณจนวนหลายพันล้านบาท เพราะต้องซื้อหนังสือเรียนใหม่มาแทนที่ ในปีการศึกษา 2553 อยู่แล้ว

พท.พญ. กมลพรรณ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ว่า เพื่อแก้ปัญหาหนังสือเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีคุณภาพ อยากเสนอให้รัฐบาลเร่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อให้มาช่วยกันคัดกรองเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพ ก่อนจะให้โรงเรียนต่างๆ จัดซื้อ ทั้งนี้ ไม่เฉพาะแต่หนังสือเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมเท่านั้นที่มีปัญหา ล่าสุด ได้รับร้องเรียนจากอาจารย์สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐว่า หนังสือเรียนระดับอาชีวะของบางสำนักพิมพ์ไม่มีคุณภาพ ราคาสูงกว่าที่องค์การค่าของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จำหน่ายแต่ที่ขายได้เพราะให้เงินส่วนลดแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 40-50% จากราคาปกติ จากการตรวจสอบหนังสือบางเล่มพบว่า ไม่ค่อยมีคุณภาพจริง เนื้อหาคุณภาพต่ำกว่าหนังสือขององค์การค่าฯ แต่ขายราคาแพงกว่า

นายนิพนธ์ ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรีดาภิเษก กทม. และประธานสภาสหภาพครูแห่งชาติ กล่าวว่า หากหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาล้าสมัย ก็ควรนำหนังสือเรียนใหม่มาใช้ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพเด็กไทยกว่า 10 ล้านคน เพราะหนังสือที่ศธ.ให้โรงเรียนจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ต้องใช้ยืมเรียนถึง 3 ปี จะยิ่งทำให้เนื้อหาล้าสมัยไปอีก ดังนั้น ถ้ามีสำนักพิมพ์เอกชนรายใดพรอมจะพิมพ์หนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ออกมา สพฐ.ก็ควรเปิดโอกาสให้จำหน่ายได้ ดีกว่านำงบประมาณหลายพันล้านบาทไปซื้อหนังสือ

เก่า แล้วทิ้งในปีต่อไป ซึ่งน่าเสียดายมาก

นายประภคิต พูลพัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่ ศธ.และสพฐ.จะให้โรงเรียนซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า ทั้งที่ทราบดีว่าในปีการศึกษา 2553 ทุกโรงเรียนต้องใช้หลักสูตรใหม่แล้ว หากยังยืนยันจะใช้จะเป็นการสิ้นเปลืองงบฯโดยใช่เหตุ อยากเรียกร้องให้นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. คิดทบทวนให้รอบคอบ คำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก แต่หากยังยืนยันจะไม่เป็นธรรมกับเด็ก เพราะรู้อยู่ว่าเนื้อหาหนังสือเรียนล้าสมัยแล้ว

นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แปลกใจว่าทำไม ศธ.และสพฐ.ยังยืนยันจะให้โรงเรียนซื้อหนังสือเรียนเก่าแก่นักเรียน ทั้งที่รู้ว่าเนื้อหาล้าสมัย ที่สำคัญต้องเสียงบฯซื้อตำราเรียนกว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพียง 1 ปี แล้วต้องซื้อหนังสือเรียนใหม่ในปีหน้า ทางออกเรื่องนี้ต้องให้นายจรินทร์รีบตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมือง แต่ถ้ายังยืนยันจะใช้ตำราเรียนหลักสูตรเก่า ก็อยากให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยนำมาคืนที่หน้าศธ. ซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ลูกหลานเรียนตำราที่ล้าสมัยแน่นอน

นายองอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตร พ.ศ. 2544 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรค เช่น หลักสูตรเก่ามีข้อขัดข้องเรื่องการวัดประเมินผล เนื้อหาหลักสูตรจะพยายามทำเรื่องนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แต่เมื่อดูเรื่องการวัดผลประเมินผลพบว่า ไม่มีกระบวนการด้านการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครุยังวัดผลประเมินผลแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ต้องเอาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ออกมาใช้ให้เร็วที่สุด ยังมีงานวิจัยจำนวนมากระบุว่า หลักสูตร พ.ศ. 2544 มีข้อจำกัดมาก ศธ.และสพฐ.จึงไม่ควรจะมาอ้างเรื่องจัดพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ไม่ทัน

ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายอภิชาติ การิกายุจนี ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้สัมภาษณ์นายदनัย เอกมหาสวัสดิ์ ในรายการ"เจาะลึกทั่วไทย" ทางสถานีวิทยุคลื่นเอฟเอ็ม 98 ระบุว่า นายจรินทร์ต้องกล้าตัดสินใจประกาศใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ ไม่เช่นนั้น จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนแน่นอน เพราะชัดเจนว่า เนื้อหาในหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่าล้าสมัย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศกว่า 30,000 โรงเรียน ต้องใช้หลักสูตรใหม่ ในชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1 กับ ม.4 ดังนั้น ปีหน้าก็ต้องซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่มาแทนของเก่า ซึ่งต้องใช้งบฯอีกหลายพันล้านบาท เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายคือนายจรินทร์ สวนสพฐ.ในฐานะฝ่ายปฏิบัติพร้อมจะดำเนินการตามอยู่แล้ว ส่วนที่ สพฐ.อ้างว่าตรวจคุณภาพต้นฉบับหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ไม่ทัน ก็ไม่ใช่อุปสรรค เพราะสำนักพิมพ์มาชี้แจงกับกมธ.การศึกษาว่าพร้อมพิมพ์ออกมาได้ทัน หากสพฐ.ตรวจต้นฉบับไม่ทันเล่มไหน ก็ให้สำนักพิมพ์จัดพิมพ์ออกมาจำหน่ายก่อนตรวจ โดยให้เขียนข้อความประกันคุณภาพไว้ด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ศธ.ก็เคยปฏิบัติมาในอดีตอยู่แล้ว และโรงเรียนก็มีศักยภาพตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าหนังสือเรียนเล่มไหนดี ศธ.จึงควรให้สิทธิโรงเรียนเลือกได้เองด้วย

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.ว่า การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษา 2552 ขอให้โรงเรียนเลือกซื้อที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สพฐ.ประกาศ ซึ่งเป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตร พ.ศ.2544 ทั้งหมด ส่วนกรณีที่ไม่เพิ่มหนังสือเรียน 3 กลุ่มสาระ คือสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ในบัญชีดังกล่าว เนื่องจากเนื้อหาหนังสือเรียนตามหลักสูตรปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากหลักสูตรใหม่ จึงยังใช้ต่อไปได้ ส่วนถ้ามีสำนักพิมพ์เอกชน จะฟ้องต่อศาลปกครองก็ได้ จะได้เกิดความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐาน สำหรับกรณีห่วงใยว่าหนังสือเรียนตามหลักสูตรปัจจุบันไม่ทันสมัยนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ

นายจรินทร์ได้สั่งการให้สพฐ.ตรวจสอบหนังสือและหากพบเนื้อหาส่วนใดไม่เป็นปัจจุบัน ก็จะขอให้สำนักพิมพ์เอกชน รวมทั้งองค์การค้าฯที่พิมพ์หนังสือเรียนของสพฐ.ได้แก้ไขปรับปรุง จัดทำใบแทรกส่งให้สถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสพฐ.จะเปิดเว็บไซต์ให้โรงเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

"กรณีโรงเรียนนาร่องใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2552 จะมีทั้งหมด 555 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่เสนอตัวขอร่วมนาร่องประมาณ 6,000 แห่ง สพฐ.ยังไม่ฟันธงว่า ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม เพราะจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับที่ดีมาก ถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ ดังนั้น โรงเรียนที่จะได้นาร่องจะไม่ใช้ทั้ง 6,000 โรงเรียนที่เป็นข่าว เพราะโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากทั่วประเทศมีเพียง 4,000 กว่าแห่งเท่านั้น ส่วนในปีการศึกษา 2553 ที่จะใช้หลักสูตรใหม่ทั่วประเทศในระดับป.1-6, ม.1 และ ม.4 ซึ่งมีข้อห่วงใยว่า ควรต้องเปลี่ยนใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ด้วยหรือไม่นั้น เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย สพฐ.จะให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบเนื้อหาหนังสือทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ว่า หนังสือวิชาใดบ้างมีเนื้อหาไม่ทันสมัย และต้องเปลี่ยนไปใช้หนังสือใหม่ตามหลักสูตร พ.ศ.2551 ส่วนหนังสือเก่าก็จะนำไปใช้อ้างอิงในห้องสมุดแทน

จากกรณีที่มีสำนักงานพิมพ์เอกชนบางแห่งอ้างว่ามีความพร้อมที่จะจัดพิมพ์ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการทำงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงภาษาอังกฤษที่ผลิตโดยประเทศเจ้าของภาษา รวมเป็น 4 รายวิชา ดังนั้นสพฐ.จึงควรกำหนดรายชื่อหนังสือเหล่านั้น ให้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะให้โรงเรียนนาร่องหลักสูตรใหม่สามารถเลือกซื้อได้ในปีการศึกษา 2552 นั้น

นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามระบบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของสพฐ. จำแนกเป็น 2 ประเภท 1.วิชาหลัก 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักวิชาการคนไทย สำนักพิมพ์ต้องส่งต้นฉบับให้กับสพฐ.ตรวจสอบก่อนที่สำนักพิมพ์จะพิมพ์จำหน่ายในโรงเรียนได้ และ 2.วิชาการ มี 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งภาษาอังกฤษที่ผลิตโดยประเทศเจ้าของภาษา สพฐ.จะให้สำนักพิมพ์ผลิตหนังสือเรียนกลุ่มนี้ออกมาก่อนจำหน่ายก่อนสพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพได้ แต่ต้องมีข้อความประกันคุณภาพบนหนังสือเรียน โดยสำนักพิมพ์ต้องส่งแผนการผลิตและรายละเอียดผู้เขียน ผู้เรียบเรียง บรรณาธิการ ส่งมาให้สพฐ.พิจารณา ซึ่งโดยปกติใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะแจ้งกลับไปยังสำนักพิมพ์ ซึ่งโดยแนวทางปฏิบัติของหลักสูตร พ.ศ. 2544 ที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้น แต่ครั้งนี้เนื่องจากมีสำนักพิมพ์บอกว่ามีความพร้อมจัดพิมพ์ไม่เท่ากัน อีกทั้งข้อตกลงเดิมกับสำนักพิมพ์ว่าจะใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2553 พร้อมกัน จึงกำหนดว่าให้ส่งแผนการผลิตหนังสือมาให้สพฐ.พิจารณาในเดือนสิงหาคม 2552 แต่เมื่อมีสำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งประกาศว่ามีความพร้อมจะพิมพ์วิชาเหล่านี้ ดังนั้น สพฐ.จะเรียกประชุมผู้แทนสำนักพิมพ์มาร่วมประชุมอีกครั้ง ถ้าทุกสำนักพิมพ์ให้คำตอบตรงกันว่ามีความพร้อม ตนจะเสนอเลขาธิการ กพฐ. พิจารณาตัดสินใจว่า จะบรรจุรายชื่อหนังสือ 4 วิชาดังกล่าวลงในบัญชีรายชื่อหนังสือให้กับโรงเรียนนาร่องหลักสูตรใหม่สามารถเลือกซื้อในปีการศึกษา 2552 ได้หรือไม่

เย็นวันเดียวกัน นางทิพาพร อ.สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้เป็นตัวแทนบริษัทเข้ายื่นหนังสือถึงนายจรินทร์ และคุณหญิงกษมา ขอให้ทบทวนเรื่องบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนเพื่ออนุญาตให้โรงเรียนสามารถเลือกซื้อหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่จัดสอนได้